

Bảo đảm người mới đến có thể thành công ở Alberta

Ngày 16 Tháng Mười, 2024 [Yêu cầu về truyền thông](#)

Hội Nghị Thượng Đỉnh thường niên lần thứ ba của Thủ Hiến về Công Bằng cho Người Mới Đến (Hội Nghị Thượng Đỉnh) xây dựng trên đà phát triển trước đó và làm việc để xây dựng tỉnh bang với sự giúp đỡ của từng người dân Alberta.

Chính phủ Alberta cam kết bảo đảm rằng mỗi người mới đến đều có thể phát triển mạnh mẽ và đạt được tiềm năng cao nhất của họ trong tỉnh bang. Những người mới đến đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế của Alberta, giúp giải quyết tình trạng thiếu hụt kỹ năng trong các lĩnh vực chủ chốt như chăm sóc sức khỏe và xây dựng. Hội Nghị Thượng Đỉnh sẽ khám phá các con đường dẫn đến thành công của người mới đến, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế của Alberta.

Chủ đề của hội nghị thượng đỉnh năm nay là “Tôn vinh các ngành nghề và nghề nghiệp tại Alberta”, và sẽ nêu bật những câu chuyện thành công trong đời thực. Hội Nghị Thượng Đỉnh quy tụ các đối tác quan trọng từ khắp Alberta để thảo luận về các hành động có lợi cho người mới đến và tất cả người dân Alberta, và chứng tỏ cách các ngành nghề có kỹ năng và nghề nghiệp được qui định có thể cung cấp những con đường rõ ràng hướng tới ổn định tài chính và thành công cho người mới đến. Những người tham dự sẽ bao gồm đại diện từ các tổ chức phục vụ người mới đến, các cơ sở giáo dục sau trung học, các cơ quan quản lý lựa chọn của Alberta, các nghiệp đoàn và ngành công nghiệp.

“Phần chính của Lợi Thế Alberta (Alberta Advantage) là những người đóng góp cho các cộng đồng của chúng ta, nền kinh tế của chúng ta và sự thịnh vượng của chúng ta. Khi nền kinh tế của Alberta tiếp tục xây dựng đà phát triển, chúng tôi thấy nhu cầu tăng trưởng đối với lao động có tay nghề ở nhiều lĩnh vực. Chúng tôi biết rằng nhiều người mới đến có các kỹ năng và kinh nghiệm để đảm nhiệm những công việc đó, vì vậy, điều quan trọng là chúng tôi tạo ra một môi

trường mà các chứng chỉ thương mại nước ngoài được công nhận nhanh hơn và với ít thủ tục hành chính hơn”.

Danielle Smith, Thủ Hiến Alberta

Các chủ đề chính tại hội nghị thượng đỉnh năm nay bao gồm:

- Thu hút nhân tài: các chiến lược thu hút sự chăm chỉ, kỹ năng và động lực kinh doanh của những người mới đến nhằm củng cố lực lượng lao động của Alberta.
- Con đường dẫn đến thành công: con đường rõ ràng vào các ngành nghề có kỹ năng và các nghề nghiệp được quy định cho những người mới đến Alberta.
- Công nhận chứng chỉ: các nỗ lực hợp lý hóa việc công nhận chứng chỉ nước ngoài, giúp những người mới đến hội nhập thị trường việc làm nhanh chóng.
- Công nhận thành tích: những cách mà chính phủ Alberta đang tạo điều kiện cho những người mới đến tham gia vào thị trường lao động.

Monte McNaughton, cựu bộ trưởng lao động Ontario, sẽ có bài phát biểu quan trọng để chia sẻ hiểu biết của ông về lao động, đào tạo và phát triển kỹ năng, bao gồm những nỗ lực đột phá nhằm hỗ trợ những người mới đến trong lực lượng lao động.

“Những người mới đến mang theo những kỹ năng, ý tưởng và quan điểm vô giá giúp làm giàu cho lực lượng lao động và cộng đồng của chúng ta. Với sự hỗ trợ và công nhận đúng đắn về các kỹ năng quốc tế của họ, những người mới đến có thể phát triển mạnh mẽ trong các ngành nghề có kỹ năng và các nghề nghiệp được quy định. Những nghề nghiệp này không chỉ là công việc; chúng là những con đường dẫn đến sự thịnh vượng.”

Rajan Sawhney, Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục Nâng Cao

“Mỗi câu chuyện được chia sẻ tại hội nghị thượng đỉnh này đều là lời nhắc nhở về khả năng phục hồi và quyết tâm của những người mới đến. Những câu chuyện thành công này chứng tỏ rằng với sự hỗ trợ và công nhận đúng đắn, những người mới đến có thể phát triển mạnh mẽ và thúc đẩy sự đổi mới trong nền kinh tế của chúng ta.”

Muhammad Yaseen, Bộ Trưởng Bộ Di Trú và Đa Văn Hóa

Giáo Dục Nâng Cao tiếp tục hợp tác với các khu vực pháp lý khác để tinh giản hóa việc công nhận các chứng chỉ thương mại quốc tế, cho phép nhiều người mới đến làm việc trong ngành nghề của họ tại Alberta mà không cần phải đào tạo hoặc thi lại.

Thông tin liên quan

- [Hội Nghị Thượng Đỉnh của Thủ Hiến về Công Bằng cho Người Mới Đến](#)

Tin liên quan

- [Con đường nhập cư hỗ trợ chăm sóc sức khỏe Alberta \(Ngày 8 tháng Tám, 2024\)](#)
- [Hợp tác để tinh giản hóa chứng chỉ thương mại \(Ngày 5 tháng Bảy, 2024\)](#)

Yêu cầu về truyền thông

Savannah Johannsen

780-427-2251
Thư Ký Báo Chí, Văn Phòng Thủ Hiến

Varun Chandrasekar

780-293-1745
Thư Ký Báo Chí, Giáo Dục Nâng Cao